



แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

**แผนส่งเสริมคุณธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาในหลักธรรมาภิบาล ให้บรรลุเป้าหมายการบริหารราชการที่ตนเองคิด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕				หมายเหตุ
			เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ		ไตรมาส ๑ ต.ค.-ธ.ค. ๖๕	ไตรมาส ๒ ม.ค.-มี.ค.๖๖	ไตรมาส ๓ เม.ย.-มิ.ย.๖๖	ไตรมาส ๔ ก.ค.-ก.ย. ๖๖	
๑๐	กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน/บุคคลที่มีความ ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม	เพื่อให้บุคลากรมีความ ประพฤติดีมีความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติตนให้ เหมาะสม	ร้อยละ ๙๐	เชิงคุณภาพ	-	✓				
๑๑	โครงการ ๑ อบท. ๑ คน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	-เพื่อให้บุคลากร ประชาชน อนุรักษ์และใส่ใจสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ ๙๐	บุคลากรในองค์กรและประชา ชนได้อนุรักษ์และใส่ใจใน สิ่งแวดล้อม	-	✓				
๑๒	มาตรการปฏิบัติตามประมวล จริยธรรม	-เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากร ได้มีความรู้และยึดถือปฏิบัติ	ร้อยละ ๙๐	บุคลากรยึดถือและปฏิบัติ ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-	✓				

ร่วมกันกำหนดเป้าหมายคุณธรรม “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ”

ภายใต้คุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา .

องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง

คุณธรรม	ปัญหาที่อยากแก้	ความดีที่อยากทำ
<p>๑. ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ พอสมควร พอดี พอกิน มีความสุข ไม่โลภไม่เบียดเบียนผู้อื่นในสังคม และสิ่งแวดล้อม มีเหตุมีผล ใช้ความรู้ อย่างรอบคอบรอบด้าน คำนึงถึง ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีภูมิคุ้มกัน ที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน</p>	<p>๑. ลดปริมาณขยะในองค์กร ๒. การประหยัดพลังงาน ๓. ลดภาระค่าใช้จ่าย</p>	<p>๑. การใช้ทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์อย่าง ประหยัดคุ้มค่า ๒. นำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ เช่น การใช้ กระดาษ ๒ หน้า ๓. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกและ กล่องโฟม รับประทานอาหารเท่าที่ ต้องการ ๔. ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายใน องค์กร ใช้เท่าที่จำเป็น</p>
<p>๒. มีวินัย หมายถึง การยึดมั่น และรับผิดชอบ ในหน้าที่ของพลเมืองดี ปฏิบัติตาม กฎระเบียบขององค์กร และสังคม รวมทั้งจรรยาบรรณของวิชาชีพและ เคารพกฎหมาย</p>	<p>๑. การมาปฏิบัติงานราชการไม่ตรง เวลา ๒. การแต่งกายไม่เหมาะสม ไม่ถูก กาลเทศะ ๓. การปฏิบัติราชการล่าช้ากว่า กำหนด ๔. การปฏิบัติตนผิดวินัยของ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ๕. บุคลากรไม่ทราบถึงรายละเอียด ประมวลจริยธรรมข้าราชการท้องถิ่น</p>	<p>๑. การลงชื่อและมาปฏิบัติราชการ ตาม เวลาของทางราชการ ๒. ให้ความร่วมมือแต่งเครื่องแบบ ตามที่ทางราชการกำหนด ๓. เร่งรีบปฏิบัติงานเพื่อมิให้งานค้างคั่ง ๔. ข้าราชการ พนักงานจ้าง ไม่กระทำ ผิดวินัย ๕. บุคลากรปฏิบัติตามประมวล จริยธรรมข้าราชการท้องถิ่น</p>
<p>๓. สุจริต หมายถึง ความซื่อสัตย์สุจริต ยึด มั่นในการรักษาความจริง ความ ถูกต้อง ความเป็นธรรม ไม่สนับสนุน ไม่ร่วมมือ ไม่ยินยอม และต่อต้าน การทุจริตด้วยความกล้าหาญ ใช้ดุลย พินิจที่ถูกต้อง ในการปฏิบัติต่อบุคคล อื่นอย่างเที่ยงธรรมไม่เลือกปฏิบัติ ขับเคลือบซ่อนสิ่งไม่ดี และ มี ธรรมาภิบาล ด้วยการพูด การกระทำ และการปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>๑. การให้บริการอย่างเท่าเทียม ๒. การรักษาความลับทางราชการ ๓. ไม่นำของทางราชการไปใช้ส่วนตัว</p>	<p>๑. เต็มใจให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติ ๒. ไม่เผยแพร่ความลับของทางราชการ ๓. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต</p>

คุณธรรม	ปัญหาที่อยากแก้	ความดีที่อยากทำ
<p>๔. จิตอาสา^๕ หมายถึง การเป็นผู้ใส่ใจต่อสังคมและอาสาลงมือทำ มีความเอื้ออาทรต่อคน สังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน กตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินที่เกิด และผู้มีพระคุณ ไม่นิ่งเฉยต่อการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมและผู้คนจนเป็นนิสัย</p>	<p>๑. การให้บริการ / จำหน่ายความสะดวกผู้มาติดต่อแม้ไม่ใช่งานในภาระของตน ๒. การทำงานเป็นทีม</p>	<p>๑. ปลูกจิตสำนึกสาธารณะ “ ถูกต้องเหมาะสม สวยงาม ” ๒. เต็มใจให้ความร่วมมือกับทีม</p>